

NCLเข้าตากองทุนมาเลย์ปักเป้าปี59เทิร์นอะราวด์



กิตติ พิววารสกุล

ทับทิม - NCL เนื้อหอมเข้าตากองทุนมาเลย์สนซื้อหุ้น หลังพื้นฐานแกร่ง-อนาคตเด่น คาดชัดเจนเร็วๆ นี้ ด้านซีอีโอ “กิตติ พิววารสกุล” ควักงบอุตสาหกรรมในกัมพูชา ขยายฐานรับทรัพย์ พร้อมปักหมุดปี 2559 ผลงานเทิร์นอะราวด์ งานเรียงคิวเข้าเพียบ ฟากนักวิเคราะห์ทุน “เก็งกำไร” ลุ้นชน 2.70 บาท



แหล่งข่าววงการอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ล่าสุดมีกองทุนจากประเทศมาเลเซียแสดงความสนใจ ได้ติดต่อเพื่อขอข้อมูลบริษัท เอ็นซีแอล อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

→ → → **อ่านหน้า 31**

➔ NCL (ต่อจากหน้า 32)

หรือ NCL เนื่องจากมองเห็นพื้นฐานของธุรกิจโลจิสติกส์ที่แข็งแกร่ง ประกอบกับแนวโน้มศักยภาพของธุรกิจมีโอกาสเติบโตอีกค่อนข้างมาก โดยคาดว่าจะได้เห็นความชัดเจนเร็วๆ นี้

“ในแง่รูปแบบการเข้าลงทุนนั้นยังไม่สามารถบอกได้ เพราะกองทุนแห่งนี้ต้องการตัดสินใจในอีกครั้ง ซึ่งมีความเป็นไปได้ทั้งการซื้อบนกระดาน หรือช่องทางอื่นๆ และหากสำเร็จน่าจะทำให้มีตัวเลขนักลงทุนต่างประเทศเพิ่มขึ้นใน NCL จากปัจจุบันที่ผู้ถือหุ้นทั้งหมดมาจากในไทย” แหล่งข่าวกล่าว

● **อุตสาหกรรมใหม่กัมพูชา**

ด้านนายกิตติ พิววารสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นซีแอล อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปัจจุบันสัดส่วนรายได้ของบริษัท แบ่งเป็น งานขนส่งระหว่างประเทศประมาณ 86-90% รายได้จาก การดำเนินธุรกิจในประเทศไทยราว 10-14%

สำหรับแผนงานปี 2559 เบื้องต้นบริษัทมีแผนขยายสาขาในประเทศกัมพูชาเพิ่มเติม ซึ่งคาดว่าจะใช้เงินลงทุนราว 3 ล้านบาท เพื่อรองรับ

การขยายตัวของธุรกิจขนส่งในประเทศดังกล่าวที่เติบโตต่อเนื่อง และเป็นการขยายช่องทางรายได้ในอนาคตให้กว้างขึ้นด้วย

ขณะที่ปี 2559 บริษัทตั้งเป้าผลงานจะพลิกเป็นกำไร เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่อาจจะติดลบ เนื่องจากมองภาพรวมอุตสาหกรรมขนส่งจะกลับมาขยายตัวค่อนข้างสดใส ประกอบบริษัทได้มีโครงการลงทุนเข้าไปในต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศสิงคโปร์ ที่การขนส่งยังมีการเติบโตได้ดีอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งบริษัทมีแผนขยายสาขาไปต่างประเทศเพิ่มเติม ประกอบกับปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างศึกษาการขยายสาขาไปประเทศพม่า และเวียดนาม ทำให้มีโอกาสเพิ่มรายได้มากขึ้น

ส่วนปีหน้าทาง NCL ประเมินว่าตัวเลขน่าจะยังขาดทุนอยู่ เนื่องจากการหยุดให้บริการขนส่งที่ท่าเรือระนอง เพื่อขนส่งสินค้าไปประเทศพม่า ซึ่งเศรษฐกิจในภูมิภาคยังไม่ฟื้นตัวมากนัก ทำให้บริษัทต้องรับรู้ผลจากการขาดทุนในการเปิดท่าเรือระนองเพื่อขนส่งสินค้าดังกล่าว อนึ่ง 6 เดือนแรกบริษัทมีผลขาดทุนอยู่ที่ 40.34 ล้านบาท

● **ซุ่มด้าน 2.70 บาท**

นักวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มองสัญญาณ

เทคนิคหุ้น NCL ยังแกร่งตัว โดยมีแนวต้านที่ 2.60-2.70 บาท ส่วนแนวรับมองไว้ 2.40 บาท

ทั้งนี้ กลยุทธ์การลงทุนแนะนำ “เก็งกำไร” และทยอยขายหุ้นในพอร์ตเมื่อราคาขยับเพิ่มหรือใกล้ชนแนวต้านที่ 2.70 บาท อย่างไรก็ตาม หากราคาหุ้นเกิดย่อตัวลงหลุดแนวรับดังกล่าวเมื่อใดนั้นควรตัดขาดทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ความเคลื่อนไหวของราคาหุ้น บริษัท เอ็นซีแอล อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) สุทธิที่ผ่านมา (30 ต.ค.58) เปิดการซื้อขายที่ 2.28 บาท ระหว่างเวลาทำการขยับไปทำจุดสูงสุดระดับ 2.50 บาท ก่อนจะย่อตัวลงช่วงท้ายมาปิดตลาดอยู่ที่ 2.48 บาท เพิ่มขึ้น 0.20 บาท หรือคิดเป็น 8.77% มูลค่าซื้อขาย 63.73 ล้านบาท